



วันที่ 22 - 28 กันยายน 2553

พรทิวาปิดค่านขนส่ง-ปรับปรุงข้าว ยันขายสต็อกราคาตลาดไร้เงินทอน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การระบายข้าวสต็อกรัฐบาลขณะนี้ ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการพิจารณาราคาขายเป็นหลัก ซึ่งทั้งนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับทราบ และกรมเห็นชอบแล้วว่าไม่จำเป็นต้องให้ กรมพิจารณาอีก เพื่อให้เป็นความลับไม่กระทบราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอซื้อเข้ามาจะเป็นราคาไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ คืนให้เอกชนอีก ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง ค่าปรับปรุงสภาพ เช่น ข้าวขาว 5% ราคาเสนอซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ตันละ 1.2 หมื่นบาท ไม่ต่างจากราคาตลาดขณะนั้น ตันละ 12,080 บาท

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ว่าบริษัทใดจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ซื้อข้าวสต็อกของรัฐ และมีความสามารถขนส่งได้หรือไม่นั้น ในส่วนของสัญญาซื้อขายจะระบุชัดเจนว่าต้องวางเงินค้ำประกัน 5% จากมูลค่าข้าว และกำหนดเวลาขนย้ายชัดเจน คณะทำงานได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เช่นเดียวกับกรณีการให้ผู้ส่งออกรายอื่นส่งข้าวแทน หากหลักฐานยืนยันว่าได้ส่งออกไปแล้วจริง เบื้องต้นเห็นว่าเป็นสิทธิของผู้ส่งออกที่จะบริหารจัดการในส่วนขนส่ง

“ราคาเราถือว่าขายได้ดี แม้จะไม่เท่ากับที่เคยขายได้ตันละ 1.5 หมื่นบาทเมื่อก่อนหน้านี้ แต่ก็พร้อมจะให้รองนายกฯ ไตรรงค์ เป็นผู้แถลงให้เกิดความชัดเจนซึ่งตอนนี้จำเป็นต้องทำแบบลับๆ ไปก่อนและยังมีเซฟตี้สต็อกเหลือ 1 ล้านตัน เพื่อฉุกเฉินและความมั่นคงด้านอาหาร” นางพรทิวา กล่าว

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า กรณีการให้เงินค่าปรับปรุงและค่าขนส่งข้าว คืนให้กับผู้ส่งออกมีหลายด้าน บางคนยอมรับว่าได้รับเงินดังกล่าวจริง แต่บางรายไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว โดยผู้ที่ซื้อข้าวล็อตนี้จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาตลาด เช่น ข้าวขาวตันละ 1.2 หมื่นบาท ราคาตลาดขณะนี้ 1.28-1.3 หมื่นบาท หรือเฉลี่ยกำไรตันละ 700-800 บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่ประมูลข้าวจากรัฐ ยังนำกลวิธี การใช้ B/L หรือ BILL of Lading ไปชนสินค้ามาเป็นเอกสารยืนยันว่าได้ส่งข้าวลงเรือไปต่างประเทศแล้ว มายืนยันกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อไม่ให้ผิดสัญญา ทั้งที่ความจริงเป็นเอกสารที่ซื้อขายในวงการส่งออกข้าว โดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งออกจริง เพื่อนำข้าวที่ไม่ได้ส่งออกไปเสนอขายตามโรงสีอีกทอดหนึ่ง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พาณิชย์เล็งชี้แจงขายข้าวในสต็อกสัปดาห์หน้า

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาล ว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งรายงานการเจรจาต่อรองและข้อเสนอของภาคเอกชน ที่มีความต้องการซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ภาคเอกชน ได้เสนอราคาซื้อจำนวนกว่า 12,000 บาทต่อตันขึ้นไป ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลเรื่องข้าวว่าจะอนุมัติขายข้าว

จำนวนดังกล่าวหรือไม่ โดยขณะนี้นายไตรรงค์ อยู่ระหว่างเดินทางไปโรดโชว์ขายข้าวในตลาดต่างประเทศ คาดว่า หลังจากเดินทางกลับภายในสัปดาห์หน้า จะมีการชี้แจงถึงความชัดเจนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเปิดกว้างให้เอกชนทุกรายเสนอราคาเพื่อขอซื้อข้าวกับรัฐบาล ซึ่งจะทยอยขายก่อนเดือนพฤศจิกายนที่จะมีข้าวฤดูทูลใหม่ออกสู่ตลาด โดยราคาขายข้าวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท ถือเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

ร.ม.พ.พาณิชย์ กล่าวว่า ในส่วนของการขายข้าว รัฐบาลจะยังคงสต็อกข้าวไว้อย่างน้อย 1 ล้านตันขึ้นไป และยังมียืนยันเกณฑ์การวางเงินค้ำประกัน ร้อยละ 5 ของปริมาณข้าวที่ซื้อ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะไม่มีการลดวงเงินค้ำประกัน ดังนั้น เชื่อว่าเอกชนที่ซื้อข้าวรัฐบาล จะไม่มีการยกเลิกการซื้อข้าวแน่นอน

ขณะที่การเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ในเบื้องต้นมีรัฐบาลต่างประเทศ และเอกชนสนใจเสนอซื้อข้าวจำนวน 4 - 5 ราย ซึ่งผู้ที่เสนอซื้อจะต้องเป็นการสั่งซื้อและส่งออกขายไปต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเรื่องราคา และจำเป็นต้องเป็นความลับ ซึ่งในเบื้องต้นราคาที่เสนอซื้อกับรัฐบาลนั้นจะไม่ให้ต่ำกว่าราคา 12,000 บาทต่อตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐบาลเดิหน้ำต่อระบายข้าวแบบลับ "ไตรรงค์"ออกโรงเองขายให้ไนจีเรีย

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ว่าขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกที่มีใบสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเสนอซื้อข้าวในรัฐบาล และบางส่วนกำลังเจรจาต่อรองราคากับผู้ซื้อโดยตรงจากรัฐบาลต่างประเทศ (จีทูจี) โดยบางประเทศ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) จะเดินทางไปเจรจาเอง อาทิ ไนจีเรีย และหลังจากนั้น นายไตรรงค์จะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดของการอนุมัติขายข้าวในสต็อกรัฐบาล

"การระบายข้าวจะเป็นความลับจนกว่ากระบวนการจะเรียบร้อย ก็พิสูจน์แล้วว่า การระบายแบบลับ ไม่ได้กระทบต่อราคาข้าวในตลาดในการตกลงมากนัก แต่ยืนยันวิธีการและกระบวนการพิจารณาทำตามกรอบและยุทธศาสตร์ กขช. และกรม. วางไว้ โดยไม่มีเป้าหมายว่าจะระบายจำนวนเท่าไร แต่ต้องเหลือเป็นสต็อกในประเทศไม่ต่ำกว่าล้านตัน แต่กรอบระบายไม่ให้เกินเดือนตุลาคม เพราะไม่อยากให้กระทบต่อข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาดเดือนพฤศจิกายน ส่วนราคาอิงตลาดขณะนี้ เช่น ข้าว 5% อนุมัติขายไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นบาท/ตัน ขณะนี้ราคาตลาดเกือบ 1.3 หมื่นบาท ส่วนขายจีทูจีราคาอาจต่ำกว่าเกณฑ์บ้าง ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของรองนายกฯ ไตรรงค์"

นางพรทิวา กล่าวถึงกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาร้องเรียนกระทรวงพาณิชย์ละเลยการไปชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่ทำให้ความร่วมมืออยู่แล้ว และตนได้มอบหมายทุกครั้งให้อธิบดีเป็นตัวแทน ก็อาจมีอธิบดีมอบหมายต่อ ขึ้นอยู่กับภารกิจ แต่ก็ต้องสมเหตุสมผลด้วย บางเรื่องย้อนไปก่อนที่ตนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ มกราคม-กันยายน กรรมาธิการส่งเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์ไปชี้แจงกว่า 200 ครั้ง แยกเป็นกรมการค้าต่างประเทศ 67 ครั้ง กรมการค้าภายใน 50 ครั้ง องค์การคลังสินค้า (อคส.) 50 ครั้ง

แหล่งข่าวในวงการข้าวกล่าวว่า ขณะนี้กำลังจับตาถึงผู้ได้รับสิทธิการบริหารจัดการข้าวที่รัฐบาลกำลังเจรจาขายโดยตรงกับรัฐบาลในหลายประเทศ แต่ละประเทศจะเสนอไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน ว่าคณะทำงานจะเสนอให้ใช้วิธีการใด เพราะหลักปฏิบัติเดิมรัฐต้องเปิดประมูลให้เอกชนเสนอราคาปรับปรุงข้าวและส่งมอบถึงท่าเรืออย่างเปิดเผยและให้อัตราค่าปรับปรุงและส่งมอบไม่น้อยกว่าตันละ 1 พันบาท มีกระแสข่าวว่าจะให้สิทธิกับผู้เสนอซื้อข้าวรัฐก่อนหน้า และให้ขายสิทธิกับผู้ส่งออกหรือโรงสีโดยการหักค่านายหน้าตันละ 300-500 บาท คาดว่า จะมีการระบายข้าวผ่านจีทูจีไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านตัน และส่งมอบภายใน 6 เดือน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"ธนิท์"แนะรัฐหมึก 3 ประเทศผู้ผลิตข้าวโลกตั้ง"ราคากลาง"

นายธนิท์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือซีพี เปิดเผยว่า สต็อกข้าวของไทยจำนวนมากในแต่ละปีนั้น ไม่ถือเป็นปัญหาใหญ่ หากรัฐบาลมีวิธีจัดการที่ดี โดยแนวทางนั้นรัฐบาลควรเร่งติดต่อกับ 3 ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย และจีน เพื่อร่วมกันจัดระบบบริหารจัดการข้าวในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก พร้อมกำหนดราคากลางข้าว โดยให้ประเทศที่มีข้าวปริมาณน้อยขายก่อน ซึ่งจะทำให้ไทยได้ประโยชน์เลือกขายข้าวตลาดพรีเมียมได้ วิธีนี้จะดีกว่าที่ไทยเลือกเจรจาขายประเทศ ทำให้ความร่วมมือไม่สำเร็จ และไม่สามารถกำหนดราคาข้าวในตลาดโลกได้

"ไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ต้องเป็นพี่ใหญ่เจรจาร่วมกันตั้งราคากลาง ยอมเสียสละขายข้าว ภายหลัง รับรองว่า ราคาข้าวไทยจะไม่ตกต่ำ และจะไม่ตัดราคากับผู้ส่งออกด้วยกัน เกษตรกรไทยก็จะมีฐานะดีขึ้น" นายธนิท์กล่าว

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าจะดำเนินการ คือ นำข้าวในสต็อกปีละ 2 ล้านตันไปบริจาคหรือช่วยประเทศยากจน ซึ่งจะช่วยให้ทั่วโลกรู้จักข้าวไทยมากขึ้น ที่เหลือจากบริจาคก็นำไปขาย แต่รัฐบาลต้องมีแผนขาย และตลาดที่ชัดเจนในราคาที่ตกลงร่วมกับผู้ผลิตข้าวรายอื่นๆ รับรองราคาข้าวไทยจะไม่ตกต่ำ

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกขณะนี้เริ่มสูงเป็น 9,000 บาท ต่อตัน จาก 8,000 บาทต่อตัน คาดจะทำให้ราคาข้าวหน้าปี 2553/2554 สูงขึ้นด้วย ส่วนผลผลิตข้าวหน้าปี 2553/2554 คาดว่าจะลดลง 20% เพราะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

ส่วนที่นายธนิท์แนะนำให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวเหลือ 25 ล้านไร่ เพื่อปลูกพืชอื่นที่ราคาสูงกว่านั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนไทย และยากต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมทั้งเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หากผลผลิตข้าวลดลง จะส่งผลให้เป้าหมายความมั่นคงอาหารไม่มี ดังนั้น จึงไม่ควรลดพื้นที่ปลูกข้าว แต่ต้องพัฒนาให้ดีเพื่อความยั่งยืนในอนาคต อย่างไรก็ตาม สมาคมเห็นด้วยที่จะจัดโซนนิ่งและลดปลูกข้าวนาปรังเหลือ 2 ครั้ง เพื่อตัดวงจรโรคระบาดและช่วยควบคุมปริมาณข้าวด้วย

"นายธนิท์ไม่ใช่ชาวนา แต่เป็นนักธุรกิจที่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ต่างจากการปลูกข้าวที่มีปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทั้งโรคระบาด น้ำท่วม และป้องกันได้ยาก และถ้าผลผลิตข้าวยิ่งน้อย แม้ราคาข้าวจะดี แต่คนไทยจะไม่มีข้าวกิน"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ติดเบรกดีลขายข้าวบริษัทเอ็มที พณ.ขู่ส.ส่งออกข้าวหยุดให้ข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานการขายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบเจียบ ๆ อย่างลับ ๆ ของคณะทำงาน ดำเนินการระบายข้าวสาร ที่มี นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานให้กับบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด บริษัทในเครือเม็งไต้ จำนวนมากกว่า 1 ล้านตัน เป็นการระบายข้าวแบบไม่มีการเปิดประมูล ประกอบกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในฐานะผู้เก็บรักษาข้าวที่ขายให้กับบริษัทเอ็มทีฯ ไม่ยอมทำสัญญาส่งมอบข้าวให้

หลังจากที่ มีสเตอร์เงิน หรือนายจูงเชียง เงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด ออกมาเปิดตัวในวงการค้าข้าว พร้อมทั้งจะขายข้าวที่ซื้อจากรัฐบาลในจำนวน 2,085,051 ตัน แบ่งเป็น ข้าวปทุมธานี 49,141 ตัน, ข้าวเหนียว 10% 118,946 ตัน และข้าวขาว 5% 1,916,964 ตัน ปรากฏว่ามีผู้ส่งออกข้าว-โรงสีหลายรายได้เข้าไปดูข้าวในคลัง และติดต่อกลับไปยังมีสเตอร์เงิน เพื่อต่อรองราคา แต่ทางมีสเตอร์เงินอ้างว่า ยังไม่เรียบร้อย ไม่สามารถต่อรองราคาซื้อขายได้

ส่งผลให้ผู้ส่งออก-โรงสีข้าวหลายรายเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นในการซื้อข้าวจากบริษัทเอ็มทีฯ จนมีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วว่า บริษัทเอ็มทีฯไม่สามารถทำสัญญาส่งมอบข้าวรัฐบาลได้ เนื่องจากไม่สามารถวางหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นวงเงินเกือบ 1,000 ล้านบาท นอกจากจะมีการแบ่งชอยย่อยสัญญาซื้อขายข้าวออกไป และติดต่

ให้ผู้ต้องการชำนำเงินมาวางค้ำประกันกับบริษัทเอ็มทีช เพื่อบริษัทจะได้ไปวางค้ำประกันกับกระทรวงพาณิชย์ อีกต่อหนึ่ง แบบจับเสื้อมือเปล่า

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ว่า กลุ่มเม้งไต้เคยเป็นลูกค้าของธนาคารจริง แต่เกิดกรณี โกงสต็อกข้าวขึ้น ธนาคารได้ฟ้องร้อง และไม่มีการปล่อยสินเชื่ออีก

ขณะที่แหล่งข่าวในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งติดตามวงการค้าข้าวในภาคอีสานมานาน ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่กลุ่มทุนคนจีนเข้ามาลงทุนโรงสีเม้งไต้ ช่วงแรกธนาคารไปเสนอบริการสินเชื่อเพราะเห็นว่าเป็น โรงสีที่ค่อนข้างใหญ่ มีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 เกวียน แต่ก็พบว่า บริษัทในกลุ่มนี้มีพฤติกรรมผิดสังเกต กล่าวคือมีความพยายามที่จะแตกไลน์ธุรกิจไปเป็นผู้ส่งออกยางพาราด้วย ขณะเดียวกันก็มีนักการเมืองท้องถิ่น หลายคนเข้ามาฝากให้ธนาคารดูแลลูกค้ารายนี้

ทางด้านคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสาร โดยนายมนัส สร้อยพลอย ได้ทำหนังสือถึงนายกสมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทย ในวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เรื่องการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลว่า การดำเนินการ ระบายข้าวนั้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และสอดคล้องกับเงื่อนไขของ ยุทธศาสตร์การระบายข้าวแล้ว

นอกจากนี้ นายมนัสยังได้ดำเนินการให้ความเห็นหรือให้ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกสมาคมบางรายเกี่ยวกับการ ระบายข้าวของรัฐบาลว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขอให้ระมัดระวัง มิฉะนั้นจะเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อ ตลาดข้าวของประเทศโดยรวมได้"

ขณะที่นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า ได้แจ้งให้สมาชิกทราบแล้ว แล้วแต่การตัดสินใจของใคร แต่สมาคมก็คงไม่ทำหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเรื่องการระบายข้าว แต่จะรอคู่มือ การส่งออกข้าวจนถึงสิ้นปี 2553 ซึ่งเดิมวางเป้าหมายไว้ 8.5 ล้านตัน หากรัฐบาลขายข้าวให้เอกชนและกำหนด เงื่อนไขให้ส่งออก 2-4 ล้านตันจริงภายในสิ้นปีนี้ ยอดส่งออกข้าวเฉพาะในส่วนของเอกชนจะต้องเพิ่มขึ้น ทำให้ ยอดรวมส่งออกทั้งปีต้องอยู่ที่ 10.5-12.5 ล้านตัน ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้เอง ส่วนนโยบายจะปิดให้เป็นความลับ เพราะเกรงจะมีผลกระทบต่อราคาคงทำได้ยาก เพราะเทรดเดอร์ต่างประเทศมาตั้งบริษัทในเมืองไทยและมี ตัวแทนเป็นคนไทย ผู้ส่งออกไทยทราบอะไร เเทรดเดอร์ก็ทราบเช่นเดียวกัน นางสาวกอบสุขกล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงการทำหนังสือของนายมนัสว่า หลายบริษัทที่ขึ้น ตระหนักเพราะไม่มีรัฐบาลใดเคยทำอย่างนี้มาก่อน ผู้ส่งออกยอมรับว่าอยากทราบข้อเท็จจริงว่า รัฐบาล ดำเนินการขายข้าวอย่างไรบ้างอย่างไร เพราะข้อมูลระบุว่าบริษัทเอ็มทีช ซึ่งเป็นบริษัทที่ซื้อข้าวจากกรมการค้า ต่างประเทศ ปริมาณ 2 ล้านตันนั้น เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไม่นับรวมบริษัท เม้ง ไต้ จำกัด (ผู้ถือหุ้นบริษัทเอ็มทีช) ที่เป็นสมาชิกสมาคมมานานแล้ว และจนถึงขณะนี้บริษัทเอ็มทีชมียอดส่งออกข้าว รวม 100 ตัน โดยเดือนก่อนมียอดส่งออกเพียง 43 ตัน ส่งออกไปจีนเท่านั้น

"เราจึงอยากให้นายมนัสแสดงคำสั่งซื้อข้าวที่บริษัทเอ็มทีชมายื่นขอซื้อข้าว ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อย แค่ไหน"

นายปราโมทย์ วานิชานนท์ กรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดูแลเรื่องกลยุทธ์การตลาดการตรวจสอบสต็อกสินค้าเกษตร กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นายมนัสทำหนังสือไป ถึงสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยอ้างถึงกรอบยุทธศาสตร์ที่ กขช. เห็นชอบเรื่องการระบายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ ด้านปริมาณและวิธีการ เพราะถ้าหากตรวจสอบมติ กขช. เรื่องการระบายข้าวย้อนหลังไปเป็นปี จะทราบว่า กขช. ไม่เคยเห็นชอบแนวทางระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลออกปริมาณมากคราวละเป็นล้านตัน มีเพียงให้ระบายข้าว คราวละ 300,000-400,000 ตัน โดยไม่ให้กระทบต่อตลาด ซึ่งก็ทราบดีว่าไม่ได้หมายถึงการจำกัดการแข่งขัน โดย ติความมาให้กระจุกอยู่เพียงบางราย

"การที่ผู้ส่งออกข้าวตั้งกระทู้ถามเรื่องธรรมาภิบาลในการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล เป็นโจทย์ที่ นายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาหลังจากกลับจากนิวยอร์ก ผมเชื่อว่าหากมีการประชุม กชช. ครั้งต่อไป ก็คงต้องมีการสอบถามข้อเท็จจริงว่า ทำไมถึงปล่อยระบายข้าวออกมาถึง 4 ล้านตัน ทั้งที่มติ กชช. มีแนวทางให้ทยอย ๑ คราวละ 300,000-400,000 ตัน และใช้วิธีการลักษณะเช่นนี้ ส่วนเรื่องราคาก็ยังพอรับได้เพราะเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดเตรียมการประชุม กชช. ไม่ได้นัดประชุมเลยนับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นการประชุมก่อนการระบายข้าว" นายปราโมทย์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-24 ก.ย. 2553 มีจำนวน 477,000 ตัน มูลค่า 180.267 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ส่งออก 401,190 ตัน มูลค่า 149.195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 24 ก.ย. 2553 มีจำนวน 5.256 ล้านตัน มูลค่า 2.222 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 4,975,442 ตัน มูลค่า 2.018 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ระบุว่า บริษัท The Vietnam Northern Food Corporation (VINAFOOD 1) ได้ทำสัญญาขายข้าวให้คิวบาจำนวน 200,000 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้าว 15% จำนวน 50,000 ตัน ราคา 496 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีหน้า ทั้งนี้ในแต่ละปีคิวบาจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามประมาณ 400,000 ตัน โดยผ่านช่องทางเจรจาของรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า เวียดนามรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 8.6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี นี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ทางการตั้งไว้ จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติทั่วไป ระบุว่า ตัวเลขในเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียว ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.3% จากเมื่อเดือนสิงหาคม เนื่องจากราคาอาหารแพงขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของเมื่อปี 2552 ตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 7.6% ขณะที่ทางการเวียดนามพยายามควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ภายในเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับสูงสุด 8% ในปีนี้ และตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 6.5% ในปีนี้

กระทรวงการคลัง (The Vietnamese Ministry of Finance) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนโดยธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อนำไปซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn crop) จากเกษตรกร และนำไปเก็บสต็อกไว้ โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในเรื่องของดอกเบี้ยทั้งหมด 100% โดยพิจารณาจากปริมาณโควตาที่สมาคมอาหารได้จัดสรรให้สมาชิกแต่ละราย ซึ่งโครงการนี้ได้กำหนดให้มีการรับซื้อข้าวมาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. มาจนถึง 15 ก.ย. ขณะที่ระยะเวลาในการเก็บสต็อกจะสิ้นสุดในวันที่ 15 พ.ย. ศกนี้ (ในระยะเวลาดังกล่าวผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้)

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

มีรายงานว่า กระทรวงการอาหาร (Food Ministry) ได้เตรียมที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (The Empowered Group of Ministers; EGOM) พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาของมาตรการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าข้าว (The customs duty exemption on rice imports) ออกไปอีกจนถึงเดือน ก.ย. ปีหน้า (มาตรการเดิมจะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย. นี้) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้พุ่งสูง

เกินไปจากระดับปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับ 15% ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าข้าว (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed) ซึ่งจัดเก็บในอัตรา 70% นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2009

กระทรวงเกษตร รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน หรือ Kharif crop นับตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. มาจนถึงวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา มีจำนวนกว่า 218 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 7.4% กระทรวงเกษตร ยังได้พยากรณ์ว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (The kharif season) ในปีการผลิต 2010-11 (เพาะปลูกในช่วง มิ.ย.-ก.ย.) จะมีผลผลิตประมาณ 80.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 75.91 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า การเพาะปลูกข้าวของอินเดียในฤดู Kharif crop อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักประมาณ 15-20% จากการเกิดขึ้นของพายุมรสุม เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายในการเกิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยเฉพาะการเปลี่ยนสีในเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มักจะเกิดในข้าวที่ไม่ใช่สายพันธุ์บาสมาดิ

จากการรายงานของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เริ่มระบาดในนาข้าว โดยเริ่มจากรัฐหรยาและจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆในอนาคต โดยจากเดิมที่มีการตั้งเป้าการผลิตในปีนี้ไว้ที่ 7.531 ล้านไร่ คงเหลืออยู่ประมาณ 7.188 ล้านไร่ ทั้งนี้ จากข้อมูลตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2553 พื้นที่การเพาะปลูกข้าวได้รับผลกระทบไปแล้วทั้งสิ้น 71,500 ไร่

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

ทางการรายงานว่ ปากีสถานยังคงมีสต็อกข้าวสาลี ข้าวและธัญพืชอื่นเพียงพอแม้ว่าจะเฟิงประสบภาวะน้ำท่วมครั้งรุนแรงก็ตาม โดยในขณะที่สต็อกข้าวสาลีมีจำนวนมากกว่า 10 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการมีเพียง 8 ล้านตัน ส่วนสต็อกข้าวมีจำนวน 6.8 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการมี 2.5 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร กล่าวว่า ในปีหน้าฟิลิปปินส์อาจจะนำเข้าข้าวน้อยกว่า 1.5 ล้านตัน เนื่องจากในปีนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากขึ้น ประกอบกับได้มีการเลื่อนส่งมอบข้าวซึ่งซื้อไว้เมื่อปีที่แล้วโดยอาจจะส่งมอบในปีหน้าประมาณ 51,000 ตัน ก่อนหน้านั้น นาย Angelito T. Banayo ผู้อำนวยการองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The National Food Authority; NFA) ได้ประเมินว่าฟิลิปปินส์อาจจะนำเข้าข้าวในปีหน้าประมาณ 1.2-1.5 ล้านตัน

นาย เดนนิส บี อาราอูลโล รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร และหัวหน้าโครงการข้าวและข้าวโพดแห่งชาติของกระทรวงเกษตร กล่าวว่า อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะผลิตข้าวให้ได้ตามแผน Rice Self Sufficiency Plan (RSSP) ในปีหน้า โดยฟิลิปปินส์อาจผลิตข้าวไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 17.9 ล้านตันในปี 2554 เพราะคาดว่าโครงการเพิ่มผลผลิตของรัฐบาลจะสามารถเห็นผลได้ในปีถัดไป

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ประกาศยุติการอุดหนุนราคาข้าวพันธุ์ลูกผสม (Hybrid rice) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seeds) สำหรับปี 2553 โดยกระทรวงฯได้ตัดสินใจนำไปใช้จ่ายกับโครงการอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวแทน รวมถึงการปรับปรุงระบบชลประทาน การจัดสรรอุปกรณ์สีข้าวและเครื่องอบแห้งที่มีความทันสมัย การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการขยายเงินกู้

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตั้งเป้าที่จะทำให้ประเทศหันมาพึ่งพาข้าวที่ผลิตเองให้ได้ภายในปี 2556

ที่มา Riceonline.com